

19: Oanh/Huon

**HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 118 KH/HNDT

Thành phố Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

**Công tác dân vận góp phần ổn định tình hình nhân dân các địa phương
bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển**

Thực hiện Kế hoạch 07-KH/BDVTU, ngày 11/11/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc Công tác dân vận góp phần ổn định tình hình nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện sự phối hợp tập trung, thống nhất, đồng bộ giữa Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, ban, ngành chức năng liên quan các cấp trong công tác vận động nhân dân. Nắm chắc diễn biến tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các hội viên nông dân, trong đó có chức sắc, tín đồ tôn giáo để có biện pháp tham mưu giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở, tránh bị động, bất ngờ.

2. Mở đợt vận động, tuyên truyền sâu rộng, tập trung vào một số địa bàn khó khăn, vùng đồng bào có đạo để nhân dân hiểu đúng, ủng hộ và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về các giải pháp khắc phục, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ thiệt hại nhằm góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

3. Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các vùng ven biển, nhất là vùng có đông đồng bào Công giáo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng củng cố và phát huy vai trò lực lượng cốt cán của Hội Nông dân, nhất là cốt cán tôn giáo ở các địa bàn này.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các cấp Hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình nắm chắc, tổng hợp tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ trong bồi thường thiệt hại, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng để báo cáo, phản ánh kịp thời.

Chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp về cơ sở để nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lựa chọn các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào có đạo để tổ chức tiếp xúc, đối thoại với dân, lắng nghe các kiến nghị chính đáng của người dân để tổng hợp, báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết.

2. Tuyên truyền cho hội viên nông dân thấy được trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương trong việc thực hiện các giải pháp nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân ở vùng có nhiều kiến nghị, khiếu nại, vùng có đông đồng bào có đạo hiểu đúng, đầy đủ nguyên nhân sự cố môi trường biển; các giải pháp của

Chính phủ để giải quyết khó khăn của đời sống người dân trước mắt cũng như lâu dài; nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ.

Huy động các hội viên nông dân tham gia vận động nhân dân, chức sắc, tín đồ tôn giáo đồng tình, ủng hộ và thực hiện các giải pháp của Chính phủ. Tập trung tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Quyết định 1880/QĐ-TTg, ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức bồi thường cho các đối tượng, các thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về các giải pháp ổn định đời sống cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung; về công tác thống kê, xác định và bồi thường thiệt hại góp phần khắc phục sự cố môi trường biển, ổn định cuộc sống của nhân dân... Chủ động, tích cực phối hợp cùng chính quyền các cấp trong việc chi trả bồi thường cho người dân. Tập trung công tác, công tác giám sát bảo đảm việc chi trả tiền bồi thường chính xác, minh bạch, đúng đối tượng; vận động chức sắc tôn giáo, đại diện cộng đồng dân cư tham gia giám sát việc kê khai, chi trả.

3. Phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành chức năng trong việc triển khai các phương án khôi phục sản xuất, tạo việc làm mới phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng, tập trung vào các nội dung như đào tạo nghề, chính sách tín dụng hỗ trợ hướng nghiệp, hỗ trợ đầu tư sản xuất, đánh bắt hải sản xa bờ, chăn nuôi gia súc, gia cầm,... Thường xuyên cập nhật thông tin các chỉ số an toàn về môi trường biển của cơ quan chức năng để tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân nuôi trồng, đánh bắt, tiêu thụ thủy, hải sản. Trước mắt, triển khai một số dự án, lựa chọn một số mô hình, cách thức sản xuất, kinh doanh phù hợp, hiệu quả để hướng dẫn, vận động hội viên nông dân thực hiện.

Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân quyên góp ủng hộ, giúp đỡ cho người dân bị ảnh hưởng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, không để người dân nào bị đói.

4. Thành lập và phân công các tổ công tác của các cấp Hội phối hợp với ban, ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương có hình thức, biện pháp phù hợp để gặp gỡ, tuyên truyền, đấu tranh với các đối tượng, chức sắc cực đoan trong tôn giáo cấu kết với các phần tử xấu kích động, lôi kéo đồng bào có đạo cản trở, chống đối, làm ảnh hưởng đến kế hoạch bồi thường, hỗ trợ của người dân của Chính phủ và chính quyền các cấp. Giám sát và phối hợp thực hiện tốt công tác đền bù, hỗ trợ cho người dân gắn với vận động hội viên nông dân không tham gia, nghe theo sự xúi giục của các đối tượng cực đoan; lên án, đấu tranh và ủng hộ các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng đối với các hành vi kích động người dân vi phạm pháp luật.

Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt công tác tự quản tại địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng, lực lượng cốt cán của các tổ chức và người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; sớm phát hiện, phản ánh và ngăn chặn kịp thời các hoạt động kích động, lôi kéo người dân chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phối hợp với chính quyền các cấp có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, động viên chức sắc, cốt cán, tín đồ đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp Lễ Noel 2016.

5. Vận động hội viên nông dân hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào bảo vệ môi trường, làm sạch biển.

Vận động, tổ chức các hoạt động gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước nhằm gắn kết đồng bào tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trước mắt, tập trung vào các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Lễ Noel của đồng bào Công giáo, Tin lành, Tết Dương lịch năm 2017.

6. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, lấy ý kiến góp ý của nhân dân nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý của chính quyền, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân; quan tâm phát huy vai trò của Hội Nông dân ở địa bàn có đông đồng bào Công giáo trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố Huế cần có kế hoạch triển khai phù hợp với đơn vị mình, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn thực hiện ở các cơ sở Hội; định kỳ vào ngày 15 hằng tháng hoặc đột xuất có báo cáo phản ánh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo. luu

Nơi nhận :

- Thường trực HND tỉnh;
- HND các huyện, thị, thành Hội;
- Lưu BTH, VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Văn Lập